



กอน. ไฟเขียวเปิดเสรีน้ำตาล

ล้มระบบโควตารอบ 32 ปี
ยกเลิกควบคุมราคาขายภายใน

กอน.ไฟเขียวเปิดเสรีน้ำตาล

ล้มระบบโควตารอบ 32 ปี
พร้อมเลิกคุมราคาขายภายใน

มติบอร์ด“กอน.”เห็นชอบแผนปรับโครงสร้างอ้อยฯ ล้มระบบโควตาในรอบ 32 ปี เลิกควบคุมราคาน้ำตาลภายในประเทศ แก้ปมบราซิลจ่อฟ้องดับเบิลยูทีโอ

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(กอน.) เปิดเผยผลการประชุมบอร์ด กอน.ครั้งที่ 7/2559 ว่า กอน.เห็นชอบในหลักการแผนปรับโครงสร้างอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ และแนวทางแก้ไขร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาล(ฉบับที่..) พ.ศ...เพื่อให้เป็นไปตามหลักการค้าสากลขององค์การการค้าโลก(WTO) และป้องกันไม่ให้เกิดบราซิล ซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลเบอร์ 1 ของโลก ฟ้องไทยอุดหนุนปลูกอ้อยและส่งออกน้ำตาล

ทั้งนี้ ภายใต้ร่างพ.ร.บ.อ้อยฯ ฉบับใหม่ นำไปสู่การปลดล็อกข้อห่วงใยที่อื่นๆ ของบราซิล คือ 1.ยกเลิกการประกาศราคาน้ำตาลทรายในประเทศที่ปัจจุบันประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดราคาไว้ที่ 23.50 บาทต่อกิโลกรัม โดยอนาคตจะต้องเคลื่อนไหวตามทิศทางราคาตลาดโลก ที่อาจเป็นราคาอ้างอิงหรือราคาแนะนำ เช่นเดียวกับที่บราซิล อินเดีย และจีน ใช้อยู่ เพื่อไม่ให้บราซิลมองว่าเป็นการบิดเบือนหรือแทรกแซงกลไกราคา

2.ยกเลิกการกำหนดโควตาน้ำตาล จากปัจจุบันไทยกำหนด เป็น 3 โควตา คือ โควตา ก คือ น้ำตาลทรายขาวที่ใช้เพื่อการบริโภคภายในประเทศ โควตา ข คือ น้ำตาลทรายดิบเพื่อการส่งออกไปยังต่างประเทศ และโควตา ค คือ น้ำตาลทรายดิบ หรือน้ำตาลทรายขาว ที่เหลือจากการจัดสรร นำมาจำหน่ายเพื่อการบริโภคภายในประเทศ

เพื่อป้องกันการขาดแคลน ซึ่งขณะนี้มีแนวทางอยู่แล้วเช่น รูปแบบหนึ่งอาจเป็นการเก็บสต็อกน้ำตาล โดยกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย์ จะต้องหารือในรายละเอียดร่วมกันต่อไป



สมชาย หาญหิรัญ

ส่วนการอุดหนุนราคาอ้อยขั้นต้น และขั้นสุดท้าย และการจ่ายเงินช่วยเหลือเพิ่มค่าอ้อยแก่ชาวไร่อ้อยในอัตราตันละ 160 บาท ในอนาคตจะต้องเปลี่ยนรูปแบบ โดยจะไม่มีมีการประกาศราคาอ้อยขั้นต้น และขั้นสุดท้ายที่เป็นการอุดหนุนหรือการันตีราคาจากภาครัฐต่อไป แต่จะต้องดูว่าจะมีมาตรการช่วยเหลือชาวไร่อย่างไร ซึ่งตรงนี้จะต้องหารือร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น อาจดูแลเรื่องของการลดต้นทุนการผลิต

นอกจากนี้ ร่างพ.ร.บ.อ้อยฯ จะส่งเสริมมาตรฐานประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลของโรงงานและชาวไร่อ้อย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชาวไร่ที่ปลูกอ้อยได้ตามมาตรฐาน

ขณะที่ เรื่องของระบบแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงานในสัดส่วนชาวไร่อ้อย 70% และโรงงาน 30% ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ แต่เรื่องนี้เป็นปัญหาภายในประเทศที่ต้องตกลงกันระหว่างโรงงานและชาวไร่อ้อย ไม่เกี่ยวกับองค์การการค้าโลก

อย่างไรก็ตาม กระทรวงอุตสาหกรรม

จะนำมติบอร์ด กอน.นำเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาภายในเดือนก.ย.นี้ เพื่อให้สามารถนำแผนปรับโครงสร้างอ้อยฯ ที่ผ่านครม.ไปเจรจากับบราซิลอีกรอบ ในวันที่ 15 ต.ค.นี้ หวังเปลี่ยนใจไม่ให้บราซิลยื่นฟ้องไทยต่อ WTO โดยหากครม.เห็นชอบให้หลักการ กอน.จะแต่งตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน เพื่อกำหนดรายละเอียด หรือหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตามร่างกฎหมายใหม่ที่ไม่วัดกับ WTO ซึ่งคณะทำงานจะมีวาระ 1 ปี จากนั้นกฎหมายใหม่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ต่อไป

นายสมชาย กล่าวว่า การปรับโครงสร้างอ้อยฯ และมีการแก้ไขร่าง พ.ร.บ. เป็นการแสดงให้เห็นถึงเจตนาของรัฐบาลไทย ที่ต้องการทำให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลเป็นไปตามหลักของ WTO โดยยืนยันนโยบายของรัฐบาลไทยในอดีตที่ผ่านมาไม่ได้ต้องการอุดหนุนหรือเพื่อต้องการแข่งขันหรือบิดเบือนราคาน้ำตาลในตลาดโลกแต่อย่างใดเพียงต้องการสร้างเสถียรภาพของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายในประเทศเท่านั้น

นายสุวิทย์ พันธุ์วิทยากุล นายกสมาคมชาวไร่อ้อยเขต 6 กำแพงเพชร กล่าวว่า ชาวไร่อ้อยเห็นด้วยกับการแก้ไขร่างพ.ร.บ.อ้อยฯที่แก้ไขบทนิยาม ผลพลอยได้ที่เดิมตกเป็นของโรงงาน และโรงงานถือว่าเป็นของเสียจากกระบวนการผลิต และเป็นภาระที่โรงงานต้องนำไปบริหารจัดการเองนั้น

แต่ช่วงที่ผ่านมาเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงทางโรงงานสามารถนำผลพลอยได้สร้างเป็นมูลค่าเพิ่มได้ ซึ่งพ.ร.บ.อ้อยที่แก้ไขใหม่ให้ผลพลอยได้หมายความว่าความรวมถึงกากอ้อยและกากตะกอนกรอง และให้นำมารวมเพื่อคำนวณราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายด้วย เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว